

## ฟ้องครูสภาพรรจุครูผู้ช่วยไร้ตัวสอนยื่นปปช.ไตสวนขัดพ.ร.บ.ครู

นำเสนอเมื่อ : 22 มิ.ย. 2558

### ฟ้องครูสภาพรรจุครูผู้ช่วยไร้ตัวสอนยื่นปปช.ไตสวนขัดพ.ร.บ.ครู/ มีเฮ!ครูเอกชนสอนเกิน4ปีรับใบวิชาชีพทันที

นายสมใจ คำควร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก อупนายกสมาคมสมาพันธ์ครูอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เม.ย.58 มีมติให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 130 คน เป็นข้าราชการตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น เป็นมติที่ไม่ชอบ และไม่ปฏิบัติตามมาตรา (ม.) 30 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามม.43 แห่ง พ.ร.บ.สภาครูฯ และ ม. 43 (8) จะยกเว้นว่าเป็นบุคคลอื่น ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดไม่ได้ และยังขัด ม.46 ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย โดยสมาคมสมาพันธ์ครูอุดรธานี ได้เสนอต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี ผู้แทนสภาพัฒนาฯ (สปช.) จ.อุดรธานี และยุติธรรม จ.อุดรธานี ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

"นอกจากนี้ ยังได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พิจารณาไตสวนการกระทำผิดกฎหมาย ของคณะกรรมการคุรุสภาด้วย และทราบว่า มีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูอีกหลายจังหวัด ได้ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อพิทักษ์รักษาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายและเป็นหลักประกันการเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป" นายสมใจ กล่าว

ด้านนายวิทยา พันธุ์เพ็ง เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)กล่าวว่า ส.ค.ท. ได้ประสานกับองค์กรครูทุกจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการคุรุสภาดำเนินการตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้หารือเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 2 ปี หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนระยะเวลา 90 วัน แต่จะต้องฝึกอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพหรือไปเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยที่ประชุมเห็นควรปรับให้เหลือแค่ 2 ใบ คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แก่ผู้ที่จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้ขอประกอบวิชาชีพ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน 2 ปี ทั้งนี้ ยังเห็นว่าครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเกิน 4 ปี เช่นครูโรงเรียนเอกชนก็ควรได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ ซึ่งมอบให้นายกุมล ศิริบรรณ รองปลัด ศธ. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาไปพิจารณารายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป--จบ--